



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๙๗๒ ต่อ ๓๑๓

ที่ มค ๐๐๓๒.๐๐๒/ว ๗๖๔ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์
และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง
สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง
หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน สสจ.มหาสารคาม

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ระดับจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดประชุมทางไกล (Video conference) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการเตรียมความพร้อม กรณี หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จึงขอส่งสรุปรายงานการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๔ กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการเตรียมความพร้อม กรณี หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และกรณีหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุม ประธาน (IC) นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม)</p> <p>๑. สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดมหาสารคาม ในวันนี้ ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ แต่มีผู้ป่วยยืนยันในระบบการรักษาของจังหวัดมหาสารคาม เสียชีวิต จำนวน ๑ ราย คือ นายแพทย์ปัญญา หาญพานิชย์พันธ์ ซึ่งได้ดำเนินการจัดงานฌาปนกิจ ตามมาตรการทางด้านสาธารณสุข ในการควบคุมโรคเสร็จสิ้นแล้ว การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้บุคลากรสาธารณสุขทุกท่านสงบนิ่ง เป็นเวลา ๑ นาที เพื่อแสดงความอาลัยต่อการจากไปของบุคลากรทางการแพทย์ของจังหวัดมหาสารคาม</p> <p>๒. ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๗ จะเดินทางมาตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานด้าน COVID-19 ของบุคลากรทางการแพทย์ และให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ในวันที่เวลา ๑๕.๐๐ น. ให้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข แจ้งโรงพยาบาลสุทธาเวช และโรงพยาบาลมหาสารคาม อินเทอร์เน็ตซันแนล เข้าร่วมการประชุมด้วย และให้กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ และรูปแบบบริการสรุปแนวทางเรื่องความปลอดภัย ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขของจังหวัดมหาสารคาม เพื่อนำเสนอต่อท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพ ๗</p>		
<p>วาระที่ ๒ เรื่องรับรองการประชุม</p> <p>๑. รับรองรายงานการประชุม EOC ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔</p> <p>มติที่ประชุม</p> <p>- รับรองรายงานการประชุม</p>		
<p>วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องและติดตาม</p> <p>- ไม่มี -</p>		
<p>วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ</p> <p>(๑) กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT: Situation Awareness Team)</p> <p>๑.๑ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นางสาวปาริชาติ ปกิระ (กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ)</p> <p>๑. สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดมหาสารคาม ในวันนี้ ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่</p>		


วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>๒. รายงานการติดตาม Home Quarantine</p> <p>๑) ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กรณี ผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน รายที่ ๒ – รายที่ ๑๙ ระลอกใหม่ จังหวัดมหาสารคาม วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๘ ราย อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง มีอาการปกติทุกราย Home Quarantine ครบจำนวน ๑๔ วัน ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔</p> <p>๒) ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กรณี ผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน รายที่ ๒๐ ระลอกใหม่ จังหวัดมหาสารคาม และ ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ ๑๒ ระลอกใหม่ จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๓๐ ราย อยู่ในเขตอำเภอเมือง จำนวน ๒๐ ราย มีอาการปกติทุกราย เขตอำเภอกันทรวิชัย จำนวน ๗ ราย มีอาการปกติทุกราย และเขตอำเภอเชียงยืน จำนวน ๒ ราย มีอาการไม่สบาย จำนวน ๑ ราย</p> <p>นายประเสริฐ ไหลหาโคตร (สาธารณสุขอำเภอกันทรวิชัย)</p> <p>ทีมสอบสวนโรคอำเภอกันทรวิชัย ได้ค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยง ในพื้นที่ที่ได้เดินทางไปวัดป่าวังน้ำเย็นในวันที่ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ ๒๐ ระลอกใหม่ได้เดินทางไป พบผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ จำนวน ๒๘ ราย ตรวจหาสารพันธุกรรม จำนวน ๒๘ ราย ผลตรวจเป็นลบ</p> <p>ประธาน (IC)</p> <p>๑. ให้ ทีม SAT สุ่มตรวจสอบแอปพลิเคชันหมอชนะ ของผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กรณีมีผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน รายที่ ๒ – รายที่ ๑๙ ระลอกใหม่ จังหวัดมหาสารคาม ว่ามีการเดินทางเคลื่อนที่ออกจากบริเวณที่ Home Quarantine หรือไม่ หากพบให้ดำเนินการติดตาม สอบสวน</p> <p>๒. ให้อำเภอเชียงยืน ดำเนินการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กรณี ผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน รายที่ ๒๐ ระลอกใหม่ จังหวัดมหาสารคาม ที่มีอาการไม่สบาย จำนวน ๑ ราย ให้นำเข้าเป็นผู้ป่วย PUI และสังเกตอาการที่ ห้อง Isolation room ของโรงพยาบาลเชียงยืน จนกว่าอาการของผู้สัมผัสเสี่ยงจะดีขึ้น และให้บุคลากรปฏิบัติตนตามหลัก IC โดยเคร่งครัด</p>	<p>๑. ให้ ทีม SAT สุ่มตรวจสอบ แอปพลิเคชันหมอชนะ ของผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กรณีมีผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน รายที่ ๒ – รายที่ ๑๙ ระลอกใหม่ จังหวัดมหาสารคาม ว่ามีการเดินทางเคลื่อนที่ออกจากบริเวณที่ Home Quarantine หรือไม่ หากพบให้ดำเนินการติดตาม สอบสวน</p> <p>๒. ให้อำเภอเชียงยืน ดำเนินการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กรณี ผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน รายที่ ๒๐ ระลอกใหม่ จังหวัดมหาสารคาม ที่มีอาการไม่สบาย จำนวน ๑ ราย ให้นำเข้าเป็นผู้ป่วย PUI และสังเกตอาการที่ห้อง Isolation room ของโรงพยาบาลเชียงยืน จนกว่าอาการของผู้สัมผัสเสี่ยงจะดีขึ้น และให้บุคลากรปฏิบัติตนตามหลัก IC โดยเคร่งครัด</p>	<p>- ทีม SAT</p> <p>- สสอ.เชียงยืน</p>


วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>ทีม JIT นายกฤษณ์ โพธิ์ศรี (หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทีมสอบสวนโรคอำเภอเมืองอยู่ระหว่างดำเนินการ Sentinel Surveillance ของผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในผู้ป่วยรายที่ ๒๐ ระลอกใหม่ที่วัดป่าวังน้ำเย็น เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เป้าหมาย จำนวน ๓๐๐ ราย และได้จัดจุดตรวจหาสารพันธุกรรมเพิ่ม จำนวน ๑ จุด ที่วัดมหาชัย เพื่อรองรับประชาชนจากวัดมหาชัยที่เดินทางไปวัดป่าวังน้ำเย็นในวันที่ผู้ป่วยเดินทางไป จำนวน ๑๕ ราย <p>ประธาน (IC)</p> <ul style="list-style-type: none"> ให้ทีม JIT ดำเนินการ ดังนี้ ๑. ให้ชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจในการทำ Sentinel Surveillance และ Active case finding ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ว่าได้ดำเนินการตรวจจำนวนกี่ราย สถานที่ไหน ผลตรวจเป็นอย่างไร โดยให้เรียงลำดับการดำเนินการ เช่น ในตลาดสด สถานบันเทิง เรือนจำ เป็นต้น ๒. ให้ดำเนินการวางแผนการทำ Sentinel Surveillance ในสัปดาห์หน้าว่าจะดำเนินการในกลุ่มใด จำนวนเท่าไร <p>(๒) กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation)</p> <p>ทีม Case management นางพชรวรรณ คุสกุศลรัตน์ (หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ)</p> <ul style="list-style-type: none"> ๑. สรุปลักษณะการให้บริการในหน่วยบริการ ความพร้อมของเตียง <ul style="list-style-type: none"> - โรงพยาบาลมหาสารคาม มีจำนวน ๒๘ เตียง ใช้ไป ๒ เตียง - โรงพยาบาลสุทธาเวช (Isolation room) มีจำนวน ๑๒ เตียง ไม่มีผู้ป่วย - โรงพยาบาลกุดรัง (Cohort ward) มีจำนวน ๒๖ เตียง <p>ยังไม่ได้เปิดใช้งาน</p> <ul style="list-style-type: none"> ๒. รายงานผู้ป่วยจำหน่ายกลับบ้าน (Discharge) หรือ ส่งต่อ (Refer) <ul style="list-style-type: none"> - กำลังดำเนินการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยยืนยันรายที่ ๑๙ ระลอกใหม่กลับบ้าน ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ <p>ทีม MCATT</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี - 	<p>๓. ให้ทีม JIT ดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ๑) ให้ชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจในการทำ Sentinel Surveillance และ Active case finding ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ว่าได้ดำเนินการตรวจจำนวนกี่ราย สถานที่ไหน ผลตรวจเป็นอย่างไร โดยให้เรียงลำดับการดำเนินการ เช่น ในตลาดสด สถานบันเทิง เรือนจำ เป็นต้น ๒) ให้ดำเนินการวางแผนการทำ Sentinel Surveillance ในสัปดาห์หน้าว่าจะดำเนินการในกลุ่มใด จำนวนเท่าไร 	<p>- ทีม JIT</p>


วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>ทีม EMS/MERT - ไม่มี -</p> <p>ทีม SERT - ไม่มี -</p> <p>ศูนย์ประสานงานผู้พักสังเกตอาการ (Local Quarantine) - ไม่มี -</p> <p>Field Hospital (รพ.สนาม) นางพชรวรรณ คูสกุลรัตน์ (หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ) - โรงพยาบาลมหาสารคามได้จัดซื้อเตียงเพิ่มจำนวน ๙๖ เตียง เพื่อรองรับ โรงพยาบาลสนาม และพร้อมหากต้องเปิดใช้งาน</p> <p>(๓) กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication) - ไม่มี -</p> <p>(๔) กลุ่มภารกิจเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety Officer) - ไม่มี -</p> <p>(๕) กลุ่มภารกิจกฎหมาย (Law) นางวันเพ็ญ ต้นสุวรรณ (หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ) - หากต้องใช้กฎหมายในการควบคุมการ Home Quarantine ของผู้สัมผัสเสี่ยงสูง สามารถดำเนินการได้</p> <p>(๖) กลุ่มภารกิจกำลังคน (HR) - ไม่มี -</p> <p>(๗) กลุ่มภารกิจสำรองเวชภัณฑ์ และส่งกำลังบำรุง (Stockpiling and Logistics) - ไม่มี -</p> <p>(๘) กลุ่มภารกิจการเงินและงบประมาณ (Finance) - ไม่มี -</p> <p>(๙) กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (STAG: Strategic and Advisory Group) ประธาน (IC) - ได้มอบหมายให้กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (STAG: Strategic and Advisory Group) ศึกษารวบรวมข้อปฏิบัติ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำประกาศของจังหวัดในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดพิจิตรนี้ คือ</p> <p>๑. มาตรการเพื่อรองรับการเปิดสถานศึกษา ในประกาศจังหวัด มหาสารคาม ฉบับที่ ๗ โดยจะเสนอให้ ๑) คงมาตรการตามเดิม หรือ ๒) เปิดสถานศึกษาได้ตามปกติ และปิดได้เป็นรายกรณีหากพบผู้ป่วยยืนยัน ในสถานศึกษา ในส่วนของสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถาน บริการ ผับ บาร์ ร้านเกมส์ ร้านคาราโอเกะ ให้การคงมาตรการตามเดิม</p>		


วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
<p>๒. จัดทำ (ร่าง) คำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔</p> <p>๓. คำสั่งข้อปฏิบัติของหน่วยงาน/สถานที่ราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) จังหวัดมหาสารคาม ในประเด็นหลัก คือ ห้ามข้าราชการหรือลูกจ้างของรัฐ รวมกลุ่มสังสรรค์ ดื่มสุรา หรือ ลักลอบเล่นการพนัน ในสถานที่ราชการ</p> <p>๑๐) กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT: Situation Awareness Team)</p> <p>๑๐.๑ การเตรียมความพร้อมกรณีหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) นางสุกัญญา สารฤทธิคาม (กลุ่มงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม) รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) วันนี้พบว่า มีปริมาณฝุ่นละออง PM ๒.๕ เท่ากับ ๖๓ ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศปานกลาง ประชาชนควรงดกิจกรรมหรือออกกำลังกายกลางแจ้ง</p>		
<p>วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา - ไม่มี -</p>		
<p>วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์ (นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา)</p> <p>๑. ทีมสอบสวนโรคอำเภอเมืองกำลัง ดำเนินการ Sentinel Surveillance ของผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในผู้ป่วยรายที่ ๒๐ ระลอกใหม่ที่วัดป่าวังน้ำเย็น ขณะนี้มีประชาชนขอรับบริการตรวจประมาณ ๓๐๐ ราย โดยในตอนบ่ายจะดำเนินการตรวจหาสารพันธุกรรมในกลุ่มเพื่อน และกลุ่มสมาคมเก่านั่ง จำนวน ๒๗ ราย ในรายที่ยังไม่เคยได้รับการตรวจ</p> <p>๒. รายงานผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในผู้ป่วยยืนยัน รายที่ ๒๐ ระลอกใหม่ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๑๑ ราย และผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในผู้ป่วยยืนยัน รายที่ ๑๒ ระลอกใหม่ จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๒๐ ราย รวม จำนวน ๓๑ ราย</p> <p>นายทรงวิทย์ ศรีคำ (สาธารณสุขอำเภอเมืองมหาสารคาม)</p> <p>- รายงานการสอบสวน Time Line ของ ผู้ป่วยรายที่ ๒๐ ระลอกใหม่เพิ่มเติม พบว่า มีการไปรับประทานอาหารที่ร้านแห่งหนึ่ง ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ซึ่งผู้ป่วยไม่ได้แจ้งในการสอบสวนครั้งแรก จึงได้เร่งดำเนินการสอบสวนหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูง</p>		

วาระที่ / เรื่อง	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
ประธาน (IC) - ให้ ทีม SAT ประสานขอรายละเอียดข้อมูลร้านอาหาร ว่าเป็นร้านแห่งใด มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง/ต่ำ จำนวนกี่คน หากจำเป็นต้องปิดบริการ จำนวน ๓ วัน เพื่อทำความสะอาดให้แจ่มมายัง IC เพื่อจะได้ดำเนินการแจ้งเตือนดำเนินการต่อไป	๔. ให้ทีม SAT ประสานขอรายละเอียดข้อมูลร้านอาหาร ว่าเป็นร้านแห่งใด มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง/ต่ำ จำนวนกี่คน หากจำเป็นต้องปิดบริการ จำนวน ๓ วัน เพื่อทำความสะอาดให้แจ่มมายัง IC เพื่อจะได้ดำเนินการแจ้งเตือนดำเนินการต่อไป	- ทีม SAT


ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
 (นางสาวฐิติยา ญาณพิบูลย์)
 นักวิชาการสาธารณสุข


ผู้ตรวจรายงานการประชุม
 (นางสาวรัชนิภา จิตรากุล)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
 (นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า)


นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
 (นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์)